



ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 36 ฉบับที่ 13,019 ประจำวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2549 ราคา 5 บาท

นักเรียนมุ่งศึกษาต่อม.แม่ฟ้าหลวง ศธ.มั่นใจงบรองรับให้กู้เรียน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.กิตติ ลิ้มสกุล ผช.รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ผ่านมาการรับตรง ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) จ.เชียงราย โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.ให้การต้อนรับ ดร.กิตติ ให้สัมภาษณ์ ว่า การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ของ มฟล.เป็น ไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบที่น่า จะเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ไว้รองรับนักศึกษาได้กู้เรียน โดยมีนโยบายว่า เด็กอยากเรียนและเรียนได้ต้องได้เรียนทุกคน ซึ่งในภาวะที่พ่อแม่ผู้ปกครองยังต้องนำทอง หรือสิ่งของไปจำหน่ายเพื่อหาเงินส่งลูกเรียน ใน ปีนี้คาดว่าจะมีนักศึกษากู้เงินจาก กรอ.จำนวน ถึง 80% จากจำนวนนักศึกษาใหม่ประมาณ 80,000 คน อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจว่า

รัฐบาล ได้เตรียมเงินกองทุนไว้รองรับอย่าง เต็มที่

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.กล่าวว่า ขณะนี้นักศึกษามีความตื่นตัวใน การเข้าเรียนใน มฟล.มากขึ้น โดยมีอัตราส่วน การแข่งขันอยู่ที่ 5 ต่อ 1 โดยจำนวนนักเรียนที่ เข้าศึกษาต่อใน มฟล.ประมาณ 25% เป็น นักเรียนจ.เชียงราย อีก 25% เป็นนักเรียนใน เขตภาคเหนือทั้งหมด และที่เหลือ 50% เป็น นักเรียนในเขตภูมิภาคอื่น ๆ

นายมัรวาน อามะ นักเรียนโรงเรียน อัตรักียะห์ อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส ซึ่งสอบ เข้าศึกษาในสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บอกว่า อยาก เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนในภาค อื่น ๆ จึงเลือกที่จะเข้าที่ มฟล. และรู้สึกเป็น ห่วงเพื่อน ๆ อีกหลายคนที่ยังกังวลกับผล โอนเน็ตและเอเน็ตที่ไม่มีความแน่นอน และยังไม รู้ว่าจะได้ที่เรียนที่ไหน

สำหรับความรู้สึกของผู้ปกครอง นาง นิศากร ชิตนาครณ์ มารดาของนางสาว ธนฤมล พรหมมานุสรณ์ จาก จ.เพชรบุรี เลือกลงศึกษา ต่อในสำนักวิชานิติศาสตร์ กล่าวถึงความรู้สึกว่า บุตรสาวตั้งใจจะมาเรียนที่ มฟล.โดยเฉพาะ โดยไม่ได้เข้าสอบเอเน็ต และโดยส่วนตัวก็ชอบ มฟล.มาก เพราะนอกจากจะมีสภาพแวดล้อมที่ ดีและทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว ยังมีความก้าว หน้าทางวิชาและมีการเรียนการสอนเป็นภาษา อังกฤษ นอกจากนี้ต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ ประสบการณ์จากพื้นที่อื่น ๆ.